

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกัน ระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้ ได้วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติงานมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆของ แผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานโดยมี ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ รวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริง ภายใต้อำนาจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มาจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงาน และได้รวบรวมข้อมูล โครงการ / กิจกรรม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประสานและจัดทำ แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ทั้งนี้เพื่อความเป็นไปได้และถูกต้องในการติดตามและ ประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๒ จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

หลังรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยนำข้อมูลทั้งหมดมาแยกแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

หลังจากจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสร็จแล้ว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ นำร่างแผนฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพราะแผนการดำเนินงานได้แสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่มีหัวเวลาที่ชัดเจน จึงใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานได้โดยสะดวก รวมถึงการประเมินผลที่แม่นยำตามขั้นตอน และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ขั้นตอน กระบวนการตามแผนดังกล่าว จะมีความเป็นไปได้นั้นก็ต่อเมื่อมีปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสม ที่สำคัญคือรายได้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละโครงการ/กิจกรรม รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ทำให้กระบวนการเหล่านั้นไม่สามารถเป็นไปตามแผน เช่น จำนวนเงินรายได้ไม่เพียงพอ สภาพการณ์ที่ผันผวนของสังคมและการเมือง ภาวะดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรม เป็นต้น